

**รายชื่อหน่วยงาน / คณะวิชา / สถาบัน ที่ได้รับการคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ**

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดให้มีโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรทางการศึกษาและเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถประเมินองค์กรด้วยเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence) หรือ EdPex และเพื่อพัฒนาคู่มือการดำเนินงานที่สามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นตัวอย่างของประชาคมอุดมศึกษาในการต่อยอดการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกอย่างก้าวกระโดด ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจส่งบทความของหน่วยงาน / คณะ / สถาบัน ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ จำนวน 75 บทความ จากสถาบันอุดมศึกษา 38 แห่ง ทั้งนี้ สามารถคัดเลือกหน่วยงาน/คณะ/สถาบัน ได้ทั้งหมดจำนวน 28 หน่วยงาน จากสถาบันอุดมศึกษา 18 แห่ง ดังนี้

สถาบันอุดมศึกษา	ระดับหน่วยงาน / คณะวิชา / สถาบัน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	สถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	คณะเกษตรศาสตร์
	คณะเภสัชศาสตร์
	คณะแพทยศาสตร์
	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	คณะศึกษาศาสตร์
	คณะวิทยาการจัดการ
	สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	คณะแพทยศาสตร์
	คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล	คณะพยาบาลศาสตร์
	คณะเภสัชศาสตร์
	คณะวิทยาศาสตร์
	วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	สำนักประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	สถาบัน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	สำนักวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	คณะแพทยศาสตร์

สถาบันอุดมศึกษา	ระดับหน่วยงาน / คณะวิชา / สถาบัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	สถาบัน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	สถาบัน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	สถาบัน
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่	สถาบัน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	คณะเกษตรศาสตร์
สถาบันปัญญาภิวัฒน์	สถาบัน

หมายเหตุ : เรียงตามตัวอักษรของชื่อสถาบันอุดมศึกษา

สกอ. ได้จัดการประชุมชี้แจงและการดำเนินการโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 ทั้งนี้ หน่วยงานที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ และสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนำร่องฯ สกอ. จะมีโครงการสนับสนุนดำเนินงานด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศต่อไป